
เรื่องเสร็จที่ ๑๗/๒๕๒๘ 

 

เรื่อง 

ขอถอนเรื่องขอหารือการปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกา 

   

 

 

ที่ กห ๕๒๐๐/๐๐๑     องค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม 

       ๕๕๐ ถนนสรรพาวุธ บางนา พระโขนง 
       กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 

 

๖ มกราคม ๒๕๒๘ 

 

เร่ือง  ขอถอนเร่ืองขอหารือการปฏบิัติตามพระราชกฤษฎีกา 
 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ้างถึง  หนังสอืองค์การแก้ว ด่วนมาก ที่ หก ๕๒๐๐/๑๕๙๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การแก้วขอปรึกษาหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี
จะให้เอกชนเช่าเตาหลอมแก้วขององค์การแก้ว ว่าองค์การแก้วมีอ านาจกระท าได้ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือไม่นั้น บัดนี้  คณะกรรมการองค์การแก้วพิจารณา
แล้วเห็นว่า เร่ืองนี้ ต้องด าเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีโดยด่วนก่อน จึงมีมติให้องค์การแก้ว
ถอนเร่ืองขอหารือการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากับคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรีบด าเนินการ
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในครั้งนี้ ด้วย 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

พันเอก 

(เสนิส  อดุลยพันธ)์ 
ผู้อ านวยการองค์การแก้ว 

 

 

ส านักเลขานุการ 

แผนกสารบรรณ 

โทร. ๓๙๓๐๖๔๕, ๓๙๓๕๗๔๘ 
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เรื่อง

ขอถอนเรืองขอหารือการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา

ทีกห ๕๒๐๐/๐๐๑                                  องค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม
๕๕๐ ถนนสรรพาวุธ บางนา พระโขนง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
๒ มกราคม ๒๕๒๕
เรื่อง ขอถอนเรื่องขอหารือการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ้างถึง หนังสือองค์การแก้ว ด่วนมาก fi หก ๕๒๐๐/๑๕๓๓ ลงวันที่ ov พฤศจิกายน ๒๕๒๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การแก้วขอปรึกษาหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี
จะให้เอกชนเช่าเตาหลอมแก้วขององค์การแก้ว ว่าองค์การแก
             ้วมีอํานาจกระทําได้ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่นั้น บัดนี้ คณะกรรมการองค์การแก้วพิจารณา
แล้วเห็นว่า เรื่องนี้ต้องดําเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีโดยด่วนก่อน จึงมีมติให้องค์การแก้ว
ถอนเรื่องขอหารือการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากับคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อรีบดําเนินการ
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในครังนี่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก
(เสนิส อดุลยพันธ์)

ผู้อํานวยการองค์การแก้ว
สํานักเลขานุการ

แผนกสารบรรณ

โทร. ๓ณ๓๐๐๕๕, ๓๓๕๓๕๓๕๕
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